

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. มุมข้าราชการ : ปลัดรอแต่งตั้ง
๒. สศก.ต้นนโยบายก.เกษตรฯลดหนี้สินเพิ่มรายได้เกษตรกร
๓. เร่งช่วยเหลือเกษตรกร
๔. ฉัตรชัยระดมถกแก้ราคาปาล์มดิ่ง ยัน ๔.๒ บาทต่อกก.
๕. เกษะข่าวเกษตร
๖. เล็งชงบีกฉัตรประกาศงดนาปรังรอบ ๒
๗. เกษตรฯเล็งประกาศงดทำนาปรังปี ๕๙
๘. ไทยผงาดเอ็กซ์โปมิลาโน ๒๐๑๕ ชูผู้นำผลิตอาหารโลก
๙. ชาวประมงหลายจังหวัดร้องทรมศก.ชุดใหม่  
ทบทวนมาตรการรื้อถอนโพงพาง - อวนลาก
๑๐. เร่งระบาย
๑๑. เปิดระบายข้าว ๗.๓๒ แสนตัน
๑๒. บิ๊กต๊อก คู่ออกม.เป็นธรรม ช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกร
๑๓. กรมชลฯลงพื้นที่तालเสียน สร้างพื้นที่เกษตรกรรมต้นแบบ
๑๔. ู้ราคาข้าวพุ่งสูงสุดรอบ ๑ ปี ชาวนาได้เงินเพิ่ม ๒,๖๐๐ บ.

หนังสือพิมพ์

- ไทยรัฐ  
ผู้จัดการรายวัน  
เดลินิวส์  
กรุงเทพธุรกิจ  
เดลินิวส์  
มติชน  
กรุงเทพธุรกิจ  
กรุงเทพธุรกิจ  
  
พิมพ์ไทย  
ไทยรัฐ  
โพสต์ทูเดย์  
มติชน  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์

\*\*\*\*\*

## มุม ข้าราชการ 'ธ.12'

### ปลัดรอแต่งตั้ง

การแต่งตั้งปลัดกระทรวงทดแทนคนเกษียณอายุราชการได้ดำเนินการไปเกือบครบถ้วนแล้วยังเหลืออยู่เพียง 3 กระทรวง

กระทรวงแรกคือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เคยเผยว่าไม่ควรรองตำแหน่งที่พลาดหวังจากตำแหน่ง ผบ.ตร.มาเพื่อปลอบใจ ซึ่งถ้าไม่มากก็น่าจะเป็นโอกาสของ นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กระทรวงพลังงานเป็นอีกกระทรวงหนึ่งที่น่าสนใจที่ตำแหน่งปลัดกระทรวงจะว่าง ตัวเลือกมีทั้ง รองปลัดทั้งสองคือ นายชวลิต พิชาลัย กับ นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ถ้าระดับอธิบดีก็ นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มนี้อาจุโสดๆกัน

ยังมีอยู่อีกคนหนึ่งซึ่งปัจจุบันเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานซึ่งเป็นตำแหน่งเทียบเท่าอธิบดีคือ นายทวารัฐ สูตะบุตร

ว่ากันว่าเป็นคนหนุ่มหน่วยก้านดีมีอนาคตไกลโดยจะเกษียณในปี 2572 โน่นแน่ะ ย้ำ 2572 อีก 14 ปี

ถ้าไปทำมาอาจจะมีคนนอกข้ามหัวมาเป็นปลัดกระทรวงพลังงานเสียก็ไม่รู้

ถัดมาเป็น กระทรวงสาธารณสุข เคยเขียนไปแล้วว่า นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรคเหมาะสมที่สุดที่ควรเป็นปลัดกระทรวง แต่ตอนนี้มีชื่อ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ที่คู่ขึ้นมาแคนดิเดต

ตำแหน่งปลัดกระทรวงยังไม่หมดลงเพียงเท่านี้เพราะยังมี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลัดคนเดิมถูกย้ายไป

เป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่กระทรวงเกษตรมีมากมายหลายหลากกรม ขนาดอธิบดีที่เกษียณในปีนี้ก็มาถึง 5 กรม แต่ก็ยังเหลืออีกหลายกรม โดยคนที่ จะเกษียณในปีหน้ามี 1 รองปลัด 3 อธิบดี กับ 3 เลขานุการ คือ นายอนันต์ ลิดา รองปลัด นายอุฤทธิ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขานุการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ เลขานุการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นายเลอศักดิ์ วีระตระกูลไพบูลย์ เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ส่วนที่มีเวลาเหลือมากกว่า 1 ปีคือ นายสมปอง อินทรวง รองปลัดอีกคน นายวิณะ โรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ นายเลิวิโรจน์ โกรัตนะ อธิบดีกรมชลประทาน ผู้มีอาวุโสสูงสุด

แล้วสุดท้ายต้องเขียนถึง สุภาพบุรุษข้าราชการ อย่าง หม่อมหลวงปนัดดาตติสกุล ที่แสดงตัวแล้วว่าลาออกจากตำแหน่ง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเปิดให้มีตำแหน่งว่างในวันที่ 1 ตุลาคมนี้อย่างแน่นอน

รายนี้เป็นต้นแบบของข้าราชการประจำที่น่าเสียดาย แต่ การสละตำแหน่งเพื่อทำหน้าที่ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อย่างเดียวก็เป็นการกระทำที่ชอบที่ควรแล้ว

สำหรับคนที่จะขึ้นมาเป็น ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คนใหม่ ถ้าดูจากคนในแล้วเห็นมีแค่ นางพัชราภรณ์ อินทรวงค์ รองปลัด สำนักนายกรัฐมนตรีที่ยังไม่เกษียณกับ นายอภิรักษ์ จันทร์ขันธ์ อธิบดี กรมประชาสัมพันธ์คนเก่ง

ก็ต้องเลือกสรรกันดูว่าจะเอาคนลักษณะไหนมาทำงาน หรือไม่ยังงั้นก็ต้องใช้บริการคนนอกอีกรายกระมัง.

“ที. 12”

## มุม ข้าราชการ '5.12'

### ปลัดรอแต่งตั้ง

การแต่งตั้งปลัดกระทรวงทดแทนคนเกษียณอายุราชการได้ดำเนินการไปเกือบครบถ้วนแล้วยังเหลืออยู่เพียง 3 กระทรวง

กระทรวงแรกคือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เคยแห่ว่าไม่ควรโอนตำรวจที่พลัดหวังจากตำแหน่ง ผบ.ตร.มาเพื่อปลอบใจ ซึ่งถ้าไม่มากก็น่าจะเป็นโอกาสของ นายสมชาย เจริญอำนาจสุข อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กระทรวงพลังงานเป็นอีกกระทรวงหนึ่งที่น่าสนใจที่ตำแหน่งปลัดกระทรวงจะว่าง ตัวเลือกมีทั้ง รองปลัดทั้งสองคือ นายชวลิต พิชาลัย กับ นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ถ้าระดับอธิบดี นายวิฑูรย์ กุลเจริญรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มนี้อาวุโสได้ๆกัน

ยังมีอยู่อีกคนหนึ่งซึ่งปัจจุบันเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานซึ่งเป็นตำแหน่งเทียบเท่าอธิบดีคือ นายทวารัฐ สูตะบุตร ว่ากันว่าเป็นคนหนุ่มหน้าวัยก้านดิมือนาคตโกลโดยจะเกษียณในปี 2572 โนน่นะ ย้ำ 2572 อีก 14 ปี

ทำไปทำไมอาจจะมีคนนอกข้ามหัวมาเป็นปลัดกระทรวงพลังงานเสียก็ไม่รู้

ถัดมาเป็น กระทรวงสาธารณสุข เคยเขียนไปแล้วว่า นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรคเหมาะสมที่สุดที่ควรเป็นปลัดกระทรวง แต่ตอนนี้มีชื่อ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ตีคู่ขึ้นมาแคนดิเดต

ตำแหน่งปลัดกระทรวงยังไม่หมดลงเพียงเท่านี้เพราะยังมี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลัดคนเดิมถูกย้ายไปเป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่กระทรวงเกษตรมีมากมายหลายหลากกรม ขนาดอธิบดีที่เกษียณในปีนี้ก็มาถึง 5 กรม แต่ก็ยังมีอีกหลายกรม โดยคนที่เกษียณในปีนี้มี 1 รองปลัด 3 อธิบดี กับ 3 เลขาธิการ คือ นายอนันต์ ลิดลา รองปลัด นายอุทัย หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายโอกาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสรรเสริญ อัจจุคนานัส เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นายเลอศักดิ์ รัวตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ส่วนที่มีเวลาเหลือมากกว่า 1 ปีคือ นายสมปอง อินทร์ทอง รองปลัดอีกคน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ นายเลิวิโรจน์ ไกรดิณะ อธิบดีกรมชลประทาน ผู้มีอาวุโสสูงสุด

แล้วสุดท้ายต้องเขียนถึง สุภาพบุรุษข้าราชการ อย่างหม่อมหลวงปนัดดาตึกกุล ที่แสดงตัวแล้วว่าลาออกจากตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเปิดให้มีตำแหน่งว่างในวันที่ 1 ตุลาคมนี้อย่างแน่นอน

รายนี้เป็นต้นแบบของข้าราชการประจำที่น่าเสียดาย แต่การสละตำแหน่งเพื่อทำหน้าที่ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อย่างเดียวก็เป็นการกระทำที่ชอบที่ควรแล้ว

สำหรับคนที่จะขึ้นมาเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ถ้าดูจากคนในแล้วเห็นมีแค่ นางพัชราภรณ์ อินทธีรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ยังไม่เกษียณกับ นายอภิรักษ์ จันทริงษ์ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คนเก่า

ก็ต้องเลือกสรรกันดูว่าจะเอาคนลักษณะไหนมาทำงานหรือไม่ยังงั้นก็ต้องใช้บริการคนนอกอีกรายกระมัง.

“5.12”



## สศก.ดันนโยบายก.เกษตรฯ ลดหนี้สินเพิ่มรายได้เกษตรกร

**ASTVผู้จัดการรายวัน** - รองเลขาธิการ สศก. ขึ้นนโยบายกระทรวงเกษตรฯ เน้นช่วยเหลือเกษตรกรลดปัญหาหนี้สิน ควบคู่กับกระจายงบประมาณลงพื้นที่สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร

นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะการปลดปล่อยหนี้สินของเกษตรกร เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรนั้น กระทรวงเกษตรฯ มีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 เรื่องการเสนอจำหน่ายหนี้สูญที่มีอยู่ 12,000 ล้านบาท โดยจะจำหน่ายหนี้สูญคิดเป็นมูลค่า 4,500 กว่าล้าน ของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรประมาณ 26,000 ราย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มีคณะกรรมการทำงานดำเนินงานเป็นชุดของคณะทำงานหรือคณะกรรมการบริหารกองทุน 13 กองทุน ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้มีการเสนอจำหน่ายหนี้สูญของบางกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้ คาดว่าต้องดำเนินการจำหน่ายหนี้สูญต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสของปีงบประมาณ 2559 จึงจะสามารถดำเนินการจำหน่ายหนี้สูญได้ครบทั้ง 13 กองทุน

ส่วนประเด็นที่ 2 การบริหารงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2558 มีตัวชี้วัดเรื่องรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการลักษณะการรวมที่กำหนดเป้าหมายไว้ที่ 148,000 บาท/ครัวเรือน โดยผลการจัดทำการประเมินข้อมูลเบื้องต้นของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่าจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกรในสองครั้งที่ผ่านมา ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม เบื้องต้นพบว่าเกษตรกรมีรายได้อยู่ที่ 152,000 บาท/ครัวเรือน แสดงว่าเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรฯ ที่ลงไปถึงเกษตรกรส่งผลในเชิงบวกทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 4,000 บาท/ครัวเรือน คิดเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ถึง 2.7% ทั้งนี้ สศก.จะประเมินข้อมูลในเดือนสิงหาคม-กันยายนที่จะสิ้นสุดปีงบประมาณอีกครั้งหนึ่งด้วย

จากผลการดำเนินงานโดยเฉพาะการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ที่กระทรวงเกษตรฯ สามารถเบิกจ่ายได้สูงสุดในรอบ 5 ปี (2553-2557) กระจายเม็ดเงินลงไปสู่ภาคเกษตรและเกษตรกร ส่งผลกระทบในทางบวกต่อรายได้ครัวเรือนเกษตรกร ซึ่งถ้าเป็นไปตามผลการประเมินที่ว่าเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 4,000 บาท ประกอบกับนโยบายภาครัฐที่จำหน่ายหนี้สูญด้วยแล้วก็จะทำให้ภาวะหนี้สินครัวเรือนเกษตรกรลดน้อยลงเนื่องจากมีตัวเงินที่เป็นรายได้เพิ่มขึ้น ■



## ● เร่งช่วยเหลือเกษตรกร

๑๖ เมื่อ วันที่ 30 ส.ค. น.ส.จริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะการปลดปล่อยหนี้สินของเกษตรกร เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรนั้น กระทรวงเกษตรฯ มีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 เรื่องการเสนอจำหน่ายหนี้สูญที่มีอยู่ 12,000 ล้านบาท โดยจะจำหน่ายหนี้คิดเป็นมูลค่า 4,500 กว่าล้าน ของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ประมาณ 28,000 ราย ซึ่งมีคณะกรรมการทำงานดำเนินงานเป็นชุดของคณะทำงานหรือคณะกรรมการบริหารกองทุน 13 กองทุน ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้มีการเสนอจำหน่ายหนี้สูญของบางกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้ คาดว่าจะต้องดำเนินการจำหน่ายหนี้สูญต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสของปีงบประมาณ 2559 จึงจะสามารถดำเนินการจำหน่ายหนี้สูญได้ครบทั้ง 13 กองทุน สำหรับนโยบายภาครัฐที่จำหน่ายหนี้สูญด้วยแล้วก็จะทำให้ภาวะหนี้สินครัวเรือนเกษตรกรลดน้อยลงเนื่องจากมีตัวเงินที่เป็นรายได้เพิ่มขึ้น.

## ‘ฉัตรชัย’ระดมถก แก้ราคาปาล์มดิ่ง ยัน 4.20 บาทต่อกก.

“ฉัตรชัย”เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถกแก้  
ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ ลั่นคงราคาขาย  
ที่เกษตรกรได้รับไว้ที่ กก.ละ 4.20 บาท พร้อมเร่ง  
ประสานตำรวจ ทหารปราบน้ำมันเถื่อน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า  
ในวันนี้(1 ก.ย.) จะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ กรม  
ศุลกากร ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนปาล์ม เพื่อแก้  
ปัญหาราคาตกต่ำ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯจะปรับแผน  
ทั้งระบบ และควรจะมีมาตรการรองรับ ร่วมกับ  
กระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรม  
ที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร

การพิจารณาดังกล่าวจะยังตั้งราคาเป้าหมาย  
ผลปาล์มขึ้นตำให้อยู่ที่ 4.20 บาทต่อกก. ณ  
เปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ 17% ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรรับ  
ได้ในขณะที่จะกำชับในที่ประชุมให้หน่วยงานที่  
เกี่ยวข้องดูแลเรื่องการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม  
ตามแนวชายแดน แต่เบื้องต้นทราบว่า การลักลอบ  
นำเข้างดงกล่าวมีการใช้ช่องทางอื่นๆ ด้วย

รายงานข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการ  
เกษตร(สศก.) แจ้งว่าราคาปาล์มน้ำมันเมื่อวันที่  
31 ส.ค.ที่ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์ม จ.กระบี่  
อยู่ที่ 3.30 บาท/กก เพิ่มขึ้น 0.20 บาท เมื่อเทียบกับ  
วันที่ 28 ส.ค. และที่บริษัทแสงศิรินทร์น้ำมันปาล์ม  
จ.สุราษฎร์ธานี ทรงตัวที่ 3.10 บาท ต่ำกว่าราคา  
ที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ  
(กนป.)ที่กำหนดไว้ที่ กก.ละ 4.20 บาท โดยคาดว่า  
ปี 2558 จะมีผลผลิตรวม 12.1 ล้านตัน ลดลง  
2.38% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านม

ผลผลิตดังกล่าวคาดว่าจะใช้เพื่อการ  
บริโภครวม 9.2 แสนตัน ลดลง 1.59% เมื่อเทียบกับ  
ปีที่ผ่านมา ใช้เพื่อไบโอดีเซล 8.5 แสนตัน เพิ่มขึ้น  
1.77% และคาดว่าจะส่งออกในรูปของน้ำมันปาล์ม  
และผลิตภัณฑ์ 1 แสนตัน ลดลง 73.07% มูลค่า  
3,000 ล้านบาท ลดลง 74.61%

อย่างไรก็ตาม การส่งออกดังกล่าวจะปรับ  
เพิ่มขึ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับราคาในตลาดโลก และ  
นโยบายส่งออกของประเทศ โดยตลาดส่งออก  
น้ำมันปาล์มดิบที่สำคัญคืออาเซียน ขณะที่คาดว่า  
ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศจะเคลื่อนไหว  
อยู่ที่ 26.20-30 บาท/กก.

## เกาะข่าวเกษตร

๒๒ เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวัน  
อังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558.....○ สำนัก  
ประสานงานโครงการพื้นที่ 2 สำนักงาน กปร.  
นำโดย นางสุพร ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการ  
สำนักฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมฯ ราษฎรบ้านโคกสูง  
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขอพระราช  
ทานโครงการขุดลอกหนองน้ำ.....○ นาย  
โอกาส กลั่นนุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริม  
สหกรณ์ เพื่อรับทราบและวางแผนที่ชัดเจน  
ในการดำเนินงานของ พลเอกฉัตรชัย สาริ  
กัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ  
สหกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์สู่การ  
ปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบ  
สหกรณ์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา.....○  
ดร.จوزهดี พงศ์ณัฏฐ์ รองอธิบดีกรม  
ประมง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด  
กรมประมงในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อติด

ตามผลการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้า  
ของการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของ  
แต่ละหน่วยงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา  
ประมงน้ำจืดสงขลา อำเภอคลองหอยโข่ง  
จังหวัดสงขลา.....○ นายเลิศวิโรจน์ โก  
วัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธาน  
การประชุมชี้แจงการเขียนแบบประเมินค่า  
งานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ  
ชำนาญการพิเศษ โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล  
บรรยายในหัวข้อ การปรับปรุงการกำหนด  
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  
พิเศษ และ นางรानी อุปการะกุล นัก  
ทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ จากสำนักงาน  
ก.พ. บรรยายในหัวข้อ ชี้แจงการเขียนแบบ  
ประเมินค่าจ้างงานสำหรับตำแหน่งประเภท  
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ณ หอ  
ประชุมชาติ กำภู กรมชลประทาน อำเภอ  
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน

“กิด ทางไทย”



## เล็งขง'บิกฉัตร'ประกาศงดนาปรังรอบ2

### ● เล็งไม่ผันวิกฤตน้ำในเขื่อนต่ำสุดใน20ปี

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จะหารือร่วมกับกรมชลประทานในวันที่ 3 กันยายนนี้ เพื่อวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2558/59 เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก จึงเป็นไปได้อาจต้องงดการทำนาปรังอีกเป็นครั้งที่ 2 โดยจะเสนอ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พิจารณาเพื่อประกาศแผนเพาะปลูกในภาพรวมทั้งหมด

"จากสัญญาณต่างๆ ที่เกิดขึ้นทำให้กระทรวงเกษตรฯต้องวางแผนการเพาะปลูกและเตือนภัยไปยังเกษตรกรให้เตรียมรับมือ

ไว้ก่อน ขณะที่ภาครัฐต้องวางแผนช่วยเหลือการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร" นายโอฬารกล่าว และว่า การงดทำนาปรังจะไม่ส่งผลกระทบต่อกับการบริโภคและส่งออก เพราะชาวไทยยังมีอยู่มากสามารถนำมาหมุนเวียนในตลาดได้

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า แม้ปริมาณน้ำฝนที่ตกในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจะมีความหนาแน่นขึ้น แต่ทั่วประเทศยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ 20% จึงเป็นไปได้ว่าปริมาณน้ำที่เก็บได้ใน 4 เขื่อนหลัก คือ ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยบำรุงแดน และป่าสักชลสิทธิ์ จะมี

เพียง 3,500 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เท่านั้น ซึ่งเป็นสมมุติฐานต่ำสุดที่กรมชลประทานคาดการณ์เอาไว้ ถือว่าเป็นการเก็บน้ำได้ต่ำที่สุดในรอบ 20 ปี และต่ำกว่าปีที่ผ่านมาก็เก็บได้ 6,700 ล้าน ลบ.ม. ที่แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งของกระทรวงเกษตรฯต้องงดทำนาปรังที่ผ่านมา และมีความเป็นไปได้ที่ต้องประกาศงดทำนาปรังอีกครั้ง โดย พล.อ.ฉัตรชัยจะเป็นผู้พิจารณาและประกาศต่อไป ส่วนปริมาณน้ำที่คาดว่าจะเก็บได้นั้นน่าจะเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้งคือตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2558-30 เมษายน 2559 และเพื่อรักษาระบบนิเวศ ทั้งนี้ จะพิจารณาปริมาณการเก็บน้ำอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมนี้

## เกษตรฯ เล็งประกาศงดทำ 'นาปรัง' ปี 59

กรมส่งเสริมการเกษตร-กรมชลประทาน ถกแผนปลูกพืชฤดูแล้ง 58/59 เดือนกุมภาพันธ์ เกษตรกรหลังเก็บน้ำได้น้อย เพียง 3,500 ล้าน ลบ.ม. ต่ำสุดในรอบ 20 ปี ชง"ฉัตรชัย" ประกาศงดทำนาปรังอีกรอบ

นายไอล์หาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ในวันที่ 3 ก.ย.นี้ จะหารือร่วมกับกรมชลประทานเพื่อวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 58/59 ซึ่งสืบเนื่องมาจากปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ แม้จะมีน้ำไหลเข้าแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่อาจจะต้องงดการทำนาปรังอีกเป็นครั้งที่ 2 โดยจะเสนอให้ พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พิจารณาและเป็นผู้ประกาศแผนเพาะปลูกในภาพรวมทั้งหมด

"จากสัญญาณต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้กระทรวงเกษตรฯ ต้องวางแผนการเพาะปลูกและเดือนกุมภาพันธ์ เกษตรกรให้เตรียมรับมือไว้ก่อน ในขณะที่ภาครัฐเองต้องวางแผนการช่วยเหลือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยตามฐานข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่ง พล.อ. ฉัตรชัย ได้สั่งการให้เร่งปรับตัวเลขเกษตรกรของพืชแต่ละชนิดให้เกิดความชัดเจน จะส่งผลให้การช่วยเหลือเข้าถึงตรงจุด" นายไอล์หาร กล่าว

นายไอล์หาร กล่าวว่า การงดทำนาปรังดังกล่าวคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการบริโภคและส่งออกข้าวของไทยในภาพรวม เนื่องจากข้าวของไทยยังมีอยู่มาก สามารถนำมาหมุนเวียนสนับสนุนการตลาดได้

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ปริมาณน้ำฝนที่ตกในช่วงต้นเดือน มีความหนาแน่นมากในเขตภาคเหนือและอีสานทำให้ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนที่สำคัญคือภูมิพลและสิริกิติ์ แต่ปริมาณฝนก็น้อยกว่าที่คาดเอาไว้ คือทั่วประเทศอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ 20% จากภาพรวมที่คาดว่าปริมาณฝนจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ 10-25% และปริมาณฝนจะตกอีกครั้งตั้งแต่เดือนก.ย.- ต.ค.นี้ แต่จะเริ่มเข้าสู่ภาคกลาง

ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าปริมาณน้ำที่เก็บได้ใน 4 เขื่อนหลักคือภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อย บำรุงแดน และป่าสักชลสิทธิ์ จะมีเพียง 3,500 ล้านลบ.ม.เท่านั้น ซึ่งเป็นสมมติฐานต่ำสุดที่กรมชลประทานคาดการณ์เอาไว้ ถือว่าเป็นการเก็บน้ำได้ดีที่สุดในรอบ 20 ปี และต่ำกว่าปีที่ผ่านมาก็เก็บได้ 6,700 ล้านลบ.ม.

ทั้งนี้แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งของกระทรวงเกษตรต้องงดทำนาปรัง เพื่อกันน้ำเอาไว้ใช้อุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ

ซึ่งปริมาณน้ำในปีนี้มีน้อยกว่าที่เผื่อก่อนเป็นไปไม่ได้ที่ต้องประกาศงดทำนาปรังอีกครั้งโดย พล.อ. ฉัตรชัย จะเป็นผู้พิจารณาและประกาศให้เกษตรกรทราบในภาพรวมต่อไป

สำหรับปริมาณน้ำที่คาดว่าจะเก็บได้ทั้งสิ้น 3,500 ล้าน ลบ.ม. นั้น จะเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้งตั้งแต่ 1 พ.ย. 2557-30 เม.ย. 2559 ในปริมาณ 1,100 ล้านลบ.ม. ใช้เพื่อรักษาระบบนิเวศ 1,400 ล้านลบ.ม. และเก็บเอาไว้ในช่วงต้นฤดูฝนหรือเข้าสู่ฤดูกลางเพาะปลูกในปี 2559 จำนวน 1,000 ล้านลบ.ม.

ส่วนน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่ส่วนใหญ่อยู่ภาคตะวันออกนั้นจะใช้น้ำจากเขื่อนประแสร์ที่ยังมีปริมาณน้ำอยู่มาก ส่วนหนึ่งเพราะในปีที่ผ่านมากรมกั้นน้ำเอาไว้ แม้ปีนี้จะมียังมีปริมาณฝนที่ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย แต่เพียงพอ และต้องพิจารณาปริมาณการเก็บน้ำที่จะมีขึ้นในช่วงก.ย.-ต.ค.นี้ อีกครั้ง

สำหรับปริมาณน้ำที่ใช้การได้ ใน 4 เขื่อนหลัก เมื่อวันที่ 31 ส.ค. อยู่ที่ 1,844 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลเข้า 22.75 ล้านลบ.ม. ซึ่งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าเลย ในขณะที่ทั้ง 4 เขื่อนดังกล่าวยังมีการระบายน้ำออก 16.4 ล้านลบ.ม.

งานอีเวนต์ระดับโลกที่ใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 หนีไม่พ้นงาน World Expo ซึ่งปีนี้ มีขึ้นที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หรือมีชื่ออย่างเป็นทางการ คือ Expo Milano 2015, Italy ภายใต้ หัวข้อจัดงานหลักที่ว่า "Feeding the Planet, Energy for Life : อาหารหล่อเลี้ยงโลก พลังงานหล่อเลี้ยงชีวิต"

องค์การอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติ (FAO) คาดการณ์ปี พ.ศ.2593 ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 9.1 พันล้านคน ทำให้ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นอีก 70% จากปัจจุบัน จึงเกิดคำถามว่า แล้วการผลิตอาหารจะเพิ่มขึ้นทันกับสัดส่วนความต้องการหรือไม่

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เล่าให้ "กรุงเทพธุรกิจ" ฟังว่า การจัดงานเพื่อนำเสนอแนวคิด "การหล่อเลี้ยงโลกอย่างยั่งยืน" หรือ "Nourishing and Delighting the World" โดยนำเสนอจุดเด่นของประเทศไทย ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหาร มีเอกลักษณ์ และความโดดเด่นเชิงประวัติศาสตร์

## ไทยผงาด 'เอ็กซ์โป มิลาน 2015' ผู้นำผลิตอาหารโลก





ไทยยังเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าว อันดับ 1 ของโลก ส่งออกผลไม้ปีละ 3 ล้านตัน ส่งออกมันสำปะหลังปีละ 10 ล้านตัน ส่งออกเนื้อไก่แปรรูป ปีละ 400,000 ตัน และสินค้าประมงเช่นปลาและกุ้ง ปีละ 1 ล้านตัน ทำให้ไทยสามารถบุกกับชาวโลกผ่านงาน World Expo ครั้งนี้ได้ว่า อาหารจากไทยมีที่มาและปลายทางที่พร้อมดูแลประชากรโลก อาคารจัดแสดงของไทย เป็นรูป "งอบ" เติมตัวอาคาร ซึ่งเป็นตัวแทนของวิถีการเกษตร อัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทย ส่วนหน้าอาคารจะมี "นาค" สัญลักษณ์ของน้ำ และตัวแทนความอุดมสมบูรณ์ ส่วนด้านข้างมีการจัดแสดงแปลงนา ที่นำข้าวพันธุ์ไทย กข 31 มาปลูก ออกทรงสีเหลืองทอง

เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่อาคารแสดงประเทศไทยได้รับความสนใจจากสื่อต่างชาติอย่างต่อเนื่อง โดยเว็บไซต์นิตยสารชั้นนำจากสหรัฐ [www.hauteliving.com](http://www.hauteliving.com) ได้นำเสนอว่า อาคารแสดงประเทศไทยเป็นหนึ่งในอาคารยอดเยี่ยมที่ต้องมาเยือนให้ได้ เมื่อมาเยี่ยมชมงานวีลด์ เอ็กซ์โป นอกจากเว็บไซต์ของประเทศจีนอย่าง [www.xinhuanet.com](http://www.xinhuanet.com) ได้นำเสนอว่า อาคารแสดงประเทศไทยเป็นหนึ่งในไฮไลต์ของงานในครั้งนี้ และสื่ออิตาลี [www.italy24.ilsole24ore.com](http://www.italy24.ilsole24ore.com) ได้จัดอันดับให้ติดอันดับ 1 ใน 5 กระแสใน Social Network ที่มีคนชื่นชมมากที่สุด รวมถึง

สื่อระดับโลกอย่าง CNN ที่ให้ความชื่นชมอาคารแสดงประเทศไทยว่ามีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่งดงาม สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าชมได้เป็นอันดับต้นๆ จาก 140 กว่าประเทศที่เข้าร่วมงานอีกด้วย

ในส่วนงานจัดแสดง Hall ที่ 1 สุวรรณภูมิ (Golden Land) เป็นโซนที่จัดแสดงเนื้อหาความมั่งคั่งของประเทศไทย ในแง่ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และมีความอุดมสมบูรณ์เสนอผ่านเทคโนโลยีไฮดรามา 3 มิติ

Hall ที่ 2 ครัวไทยสู่ครัวโลก (Kitchen to the World) แสดงเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูปอาหาร และการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมสร้างความเชื่อมั่นไทยสามารถเป็นครัวของโลก พร้อมให้ผู้เข้าชมได้ตื่นตาตื่นใจกับการจำลองเมนูอาหารไทยที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติ อาทิ กระเพราหมูไข่ดาว ต้มยำกุ้ง ผัดไทยกุ้งสด มีส้มไม้ไก่ ส้มตำ รวมถึงของหวานอย่าง ข้าวเหนียวมะม่วง

Hall ที่ 3 ษัตริย์แห่งเกษตร (King of Agriculture) เป็นห้องฉายภาพยนตร์ที่ผสมผสานเทคโนโลยีที่นำเสนอโครงการอันเนื่องมาพระราชดำริ ด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชชัตริย์แห่งการเกษตร ปราชญ์แห่งดินและน้ำ ผู้ทรงงานมากมายเพื่อเกษตรกรไทยอย่างไม่เคยหยุดยั้ง

และยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เกษตรกรไทยตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา

ส่วนที่สื่อมวลชนได้เข้าไปชมภายในการจัดแสดงจริงพบว่า เนื้อหาสาระโดยรวมสามารถสื่อสารเป้าหมายการจัดงานได้ถูกต้องครบถ้วน แต่วิธีการนำเสนอยังขาดความน่าสนใจ ซึ่งพบว่า ในส่วน Hall 1 สามารถผ่านไปได้ด้วยม่านน้ำ ซึ่งเป็นตัวแทนของน้ำฝน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการหล่อเลี้ยงอาหารและพืชพรรณ

นอกจากนี้ มีการแสดงสลับสับเปลี่ยนกันไป โดยแสดงศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย ยังคงยึดแนวคิด "Thai Experience, Thai Live Exhibition" การแสดงวิถีชีวิตของชาวไทย การแสดงหุ่นละครเล็ก การชกมวยคาดเชือก การละเล่นผีตาโขน การแสดงดนตรีป๊อปรุ่น เบ็ญมางคอก และการแสดงลิ้มตำเพอร์คัลชั่น

นอกจากนี้ยังมีโอกาสพิเศษ จัดกิจกรรม "รื่นเริงเฉลิมฉลองสงกรานต์ โอกาสพิเศษวันแม่แห่งชาติ จัดให้มีการจุดเทียนชัยถวายพระพร โอกาสพิเศษวันลอยกระทง จัดกิจกรรม "ลอยกระทงเฟสติวัล" โอกาสพิเศษความสัมพันธ์ 147 ปี ไทย-อิตาลี จัดกิจกรรมและการแสดง ศิลปวัฒนธรรมไทย และที่สำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน

วันชาติไทย ในวันที่ 24 ส.ค.2558 (เป็นวันที่ผู้จัดงานในแต่ละประเทศกำหนดเป็นวันชาติ เพื่อการจัดกิจกรรมพิเศษของประเทศไทยนั้น) ประกอบด้วยการแสดงที่สะท้อนความผูกพันทางการเกษตรและวิถีชีวิตไทย การแสดง "นาค 3 ฤดู" พาะปลกหวานได-เก็บเกี่ยว กอบกือ-ชื่นชมเฉลิมฉลอง เป็นต้น

นายโอฬาร คาดว่า หลังจากงาน Expo Milano 2015, Italy ตั้งเป้าว่า จะมีผู้ร่วมชมอาคารไทย ไม่น้อยกว่า 2 ล้านคนตลอดการจัดงาน 6 เดือน หรือคิดเป็น 10% ของคาดการณ์ผู้เข้าชมงาน World Expo ทั้งหมด 20 ล้านคน โดย ณ วันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา มียอดผู้เข้าชมงานแล้ว 1.4 ล้านคน เชื่อว่าจะได้ตามเป้าหมาย

"หากประเมินจากเม็ดเงินงบประมาณที่ใช้ไปในงานนี้ 730 ล้านบาทกับเป้าหมายว่า จะมีผู้ชมจากทั่วโลกกว่า 2 ล้านคน มารับรู้เนื้อหาสาระที่ไทยต้องการนำเสนออีกพบว่าเป็นการใช้เงินที่คุ้มค่า"

## **ชาวประมงหลายจังหวัดร้องทรมศก.ชุดใหม่ ทบทวนมาตรการรื้อถอนโพงพาง-อวนลาก**

4 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 ส.ค.58 ตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านที่ใช้เครื่องมือประมงโพงพาง และไชนั่ง ใน จ.สงขลา พัทลุง ตรัง และสตูล กว่า 300 คน เดินทางมารวมตัวกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม กรณีทางจังหวัดออกประกาศให้ชาวประมงเจ้าของโพงพางไชนั่ง รื้อถอนเครื่องมือประมงโพงพาง ภายในวันที่ 10 กันยายนนี้

นายอาหฺรณ เอกพิทักษ์ แกนนำชาวประมง อ.สิงหนคร จ.สงขลา กล่าว ว่ากลุ่มชาวประมงพื้นบ้านหลายจังหวัดที่ใช้เครื่องมือโพงพางและไชนั่ง ต้องการให้ระงับการรื้อถอนเครื่องมือประมงดังกล่าวออกไปก่อน ซึ่งการใช้มาตรการเด็ดขาดแบบนี้เป็นการทิ้งปัญหาไว้ให้กับประชาชนอย่างมาก วันนี้จึงยื่นหนังสือเพื่อขอให้ทบทวนคำสั่งดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนผู้ประกอบการเรือประมงอวนลากและอวนล้อมใน อ.กันตัง จ.ตรัง ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายออกประกาศให้เรืออวนล้อมหยุดทำการประมงเป็นเวลา 9 วัน และให้เรืออวนลากหยุดทำการประมง 5 วันของทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน-ตุลาคมนี้ เช่นเดียวกับที่ จ.สงขลาสงขลา

นายมงคล สุขเจริญคณาธิบดีสมาคมการประมงเรือลากอวนสมุทรสงคราม กล่าวมั่นใจว่า มาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อภาคใต้ที่ทะเลอย่างรุนแรง และเรียกร้องให้ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่เข้ามาแก้ไขโดยเร็ว

**รัฐระบาย:** ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะทำงาน  
ดำเนินการระบายข้าว ได้ออกประกาศเรื่องกำ  
จำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐ ครั้งที่ ๖/๕๘  
รวม ๗๓๒,๐๐๐ ตัน แบ่งเป็นชนิดข้าว ๑๐ ชนิด  
ได้แก่ ข้าวขาว ๕% ข้าวขาว ๑๐% ข้าวเหนียว ๑๐%  
ข้าวขาว ๕% ข้าวขาว ๒๕% เลิศ ข้าวหอมมะลิ ๑๐๐%  
ชั้น ๒ ปลาสข้าวขาวเอวโนเลิศ ข้าวปทุมธานีปลาสข้าว  
หอมมะลิ ข้าวหอมจังหวัด ในคลังขององค์การ  
คลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  
(อ.ต.ก.) โดยเปิดให้ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติวันที่  
๗ ก.ย. และประกาศคุณสมบัติผู้เสนอซื้อก่อนให้  
ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ ๘ ก.ย. ซึ่งจะชี้แจง  
รายละเอียดในวันที่ ๑ ก.ย. นี้.



### เปิดระบายข้าว 7.32 แสนตัน

B11

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวได้ออกประกาศเรื่อง การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐ ครั้งที่ 6/2558 ปริมาณรวม 7.32 แสนตัน แบ่งเป็นชนิดข้าว 10 ชนิด อาทิ ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวเหนียว 10% ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ ข้าวปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมจังหวัด ในคลังขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยจะเปิดชี้แจงรายละเอียดให้กับเอกชนในวันนี้ (1 ก.ย.) ก่อนเปิดให้ยื่นขอเอกสารคุณสมบัติ วันที่ 7 ก.ย.นี้ ประกาศคุณสมบัติผู้เสนอซื้อ ก่อนให้ยื่นขอเสนอราคาวันที่ 8 ก.ย.นี้

# ‘บิกต็อก’ดูข้อกม.เป็นธรรม ช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกร

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) พล.อ.ไพบูลย์ คุ่มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในระบบเกษตรพันธสัญญา โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมตัวแทนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ

พล.อ.ไพบูลย์กล่าวว่าภายหลังการประชุมว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้หารือเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประกอบอาชีพเกษตรกร จึงได้ชี้แจงว่าตามระเบียบแล้วเรื่องของการเกษตรจะอยู่ในการดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง ดังนั้นจะเชิญ

หน่วยงานดังกล่าวมาร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางแก้ไขกฎหมายที่จะต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้ชาวเกษตรกรได้รับความเป็นธรรม โดยให้ฝ่ายกฎหมายของ ยธ.กับสภาเกษตรกรแห่งชาติไปรวบรวมว่ามีกฎหมายตัวไหนบ้างที่เป็นปัญหา

“กฎหมายทุกวันนี้ ผมจึงพูดเสมอว่าการออกกรอบกฎหมายหรือนโยบายยุทธศาสตร์กฎหมายของบ้านเราเมืองเรามันไม่มีหน่วยงานและต่างคนต่างออก ผมจึงเรียนให้นายกรัฐมนตรีทราบ ว่าควรจะเป็นกระทรวงยุติธรรมที่ต้องคอยดูกรอบกฎหมายใหญ่ให้ เช่น กฎหมายการค้า กฎหมายพันธกรณีระหว่างประเทศไม่ทันสมัย กฎหมายปรับ จึงออกเป็นพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเรื่องให้ทบทวนกฎหมาย 5 ปี ซึ่งเรื่องนี้เรากำลังเร่งทำอยู่ ซึ่งจะทำให้กฎหมายเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง” พล.อ.ไพบูลย์กล่าว

## กรมชลประทานที่'ตาลเสี้ยน' สร้างพื้นที่เกษตรกรรมต้นแบบ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายณรงค์ สีสานนท์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวภายหลังเดินทางพร้อมคณะ ตรวจสอบโครงการพัฒนาการเกษตรยั่งยืน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ที่บ้านตาลเสี้ยน หมู่ที่ ๒ บ้านตาลเสี้ยน ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการมาประมาณ ๒ ปีนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา เป็นโครงการที่ทำให้ผู้ใช้ประโยชน์ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน เข้ามามีส่วนร่วมดูแลทรัพย์สินที่สำนักงานจัดรูปที่ดิน กรมชลประทานจัดสร้างไว้ในพื้นที่โดยกลุ่มเกษตรกรชาวตาลเสี้ยน ได้ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์การทำงาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการไปสู่ความสำเร็จ

ด้าน นายเอนก บ่อพลอย นายกอบต.รางสาลี่ กล่าวว่า พื้นที่ตำบลรางสาลี่ ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร โดยเฉพาะชาวบ้านตาลเสี้ยน ซึ่งได้รับการดูแลจากสำนักงานจัดรูปที่ดินได้รับการจัดรูปที่ดินจำนวน 1,020 ไร่ ทำให้ชาวบ้านสามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี เพราะมีน้ำในการเพาะปลูก สำหรับโครงการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตจัดรูปที่ดิน ที่บ้านตาลเสี้ยนได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลรางสาลี่ ได้เห็นประโยชน์ของโครงการว่าจะสามารถพัฒนาเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถในการจัดการอาชีพเกษตรกรที่เหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ โครงการนี้ยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดความรัก ความสามัคคี ทำงานอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายท้องถิ่น โดยทาง อบต. พร้อมทั้งจะเข้ามาสนับสนุนส่งเสริม และช่วยขับเคลื่อนโครงการต่อไป.



# ซื้อราคาข้าวพุ่งสูงสุดรอบปี ชาวนาได้เงินเพิ่ม 2,600 บ.

รายงานข่าวจากศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย เปิดให้เห็นว่า ขณะนี้ ราคาข้าวในประเทศไทย ปรับตัวสูงสุดในรอบ 1 ปี โดยเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวในเดือน ก.ค. 58 ที่ 8,029 บาทต่อตัน เทียบกับช่วงครึ่งแรกของปีเฉลี่ยที่ 7,733 บาทต่อตัน และเห็นเด่นชัดขึ้น ช่วง 2 สัปดาห์แรกของเดือน ส.ค. 58 ที่ราคาเฉลี่ยขึ้นไปแตะระดับ 8,180 บาทต่อตัน ถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อชาวนาที่อาจได้รับประโยชน์ดังกล่าว เพราะช่วยให้มีรายได้ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 2,600 บาทต่อครัวเรือน โดยเฉพาะในส่วนของข้าวนาปีที่กำลังจะทยอยออกสู่ตลาด เดือน ก.ย. 58 ทั้งนี้ การปรับตัวขึ้นของราคาข้าวในช่วงเดือนก.ค.-ส.ค. 58 อาจเป็นเพียงผลระยะสั้นที่เกิดจากปัจจัยภายในประเทศเป็นหลัก แต่การที่ราคาข้าวจะขึ้นรักษาระดับราคาให้อยู่ในเกณฑ์ดี อาจต้องพิจารณาปัจจัยภายนอกประเทศร่วมด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อการกำหนดทิศทางราคาข้าวไทย ที่คาดว่าราคาอาจจะอยู่ในช่วงที่ฟื้นตัวขึ้น โดยการที่ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลได้มีแนวทางในการเร่งดำเนินการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรหรือผู้มีรายได้น้อยอย่างเร่งด่วน ทั้งในส่วนของการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐ ตลอดจนเงินกู้จากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อกระจายวงเงินลงสู่ภาคชนบทให้เร็วที่สุด จะเป็นการสร้างกำลังซื้อให้กับกลุ่มเกษตรกรซึ่งผลของมาตรการดังกล่าวนี้ ก็น่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านรายได้ของเกษตรกรได้บ้าง อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย มองว่าช่วง 5 เดือนที่เหลือของปีนี้ ทิศทางราคาข้าวสำหรับข้าวใหม่คือ ตลาดข้าวนาปี 58/59 ที่กำลังจะออกสู่ตลาดในเดือน ก.ย.นี้ น่าจะมีราคาที่อยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากผลของภัยแล้งที่ยังกระทบอยู่บ้าง และยังคงต้องจับตาสถานการณ์นำต้นทุนในเขื่อนช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึงในเดือน พ.ย.นี้ ว่าจะมีผลต่อปริมาณผลผลิตข้าวนาปีถึง 59 เพียงใด ส่วนของทิศทางราคาข้าวเก่าคือ ข้าวที่อยู่ในสต็อกของรัฐบาล ซึ่งขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการข้าวเพื่อระบายออกสู่ตลาด ที่อาจต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม.